



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

ที่ มท ๕๓๐๗.๔/ชป ๒๔๒๕/๒๕๖๗

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาเมืองชลบุรี
๑๑๖/๑๐๕ หมู่ ๒ ตำบลบ้านสวน
อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ๒๐๐๐๐

๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๗

เรื่อง การกำหนดสถานที่ปิดประกาศและติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งของผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

เรียน ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

อ้างถึง หนังสือศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ด่วนที่สุด ที่ ชป ๕๑๐๐๑ (ลต)/ว ๓ ลงวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

สิ่งที่ส่งมาด้วย ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดชลบุรี จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี โดย นางอัจฉรา บัณฑิตยานุรักษ์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ขอความร่วมมือในการประกาศเกี่ยวกับการกำหนดแนวทาง/หลักเกณฑ์การติดแผ่นป้ายและวิธีการปิดประกาศและติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยวิธีการหาเสียงและลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๓ ข้อ ๑๙ วรรค ๕ “...ต้องคำนึงถึงความเหมาะสม ความเป็นระเบียบเรียบร้อย ความสะอาด ความปลอดภัย ความมั่นคงแข็งแรง มีทัศนียภาพและทัศนวิสัยที่ดีไม่เกิดอันตรายแก่ประชาชนหรือต่อยานพาหนะ รวมทั้งไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินของทางราชการหรือประชาชน และจะต้องไม่เป็นการกีดขวางทางสัญจรและการจราจร” เพื่อกำหนดหลักเกณฑ์และแนวทางการติดแผ่นป้ายและปิดประกาศการหาเสียงของผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี และนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีต่อไป ความละเอียดแจ้งแล้วนั้น

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาเมืองชลบุรี ขอเรียนว่า ได้จัดทำประกาศเกี่ยวกับการกำหนดแนวทาง/หลักเกณฑ์การติดแผ่นป้ายและวิธีการปิดประกาศและติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี เสร็จเรียบร้อยแล้ว ตามบันทึกอนุมัติ ผวก. เนื่องจาก ตามบันทึกอนุมัติ ผวก. ลงวันที่ ๒๔ พ.ย. ๒๕๖๖ อนุมัติหลักการเกี่ยวกับการติดตั้งป้ายบนเสาไฟฟ้าของ PEA ดังนี้

๑. การขออนุญาตติดตั้งป้ายต่างๆ บนเสาไฟฟ้าของ PEA ผู้ขออนุญาตต้องมีหนังสือขออนุญาตไปยัง กฟฟ. ท้องที่ที่จะขอติดตั้งป้าย และวัตถุประสงค์ของการติดตั้งป้ายต้องเกี่ยวกับการบริการชุมชน หรือเพื่อประโยชน์ของท้องถิ่น และต้องไม่เป็นไปเพื่อธุรกิจการค้า


๒. การติดตั้งป้ายดังกล่าวต้องเป็นการติดตั้งชั่วคราว โดยมีการระบุระยะเวลาในการติดตั้งแน่นอน

๓. ให้ กฟฟ. ในท้องที่ ที่จะมีการติดตั้งป้ายดังกล่าว เป็นผู้พิจารณาอนุญาตให้ติดตั้งป้ายบนเสาไฟฟ้าของ PEA ได้ โดยให้ กฟฟ. นั้นๆ เป็นผู้ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการติดตั้งป้ายบนเสาไฟฟ้าของ PEA ทั้งนี้ ให้คำนึงถึงความปลอดภัย และไม่กีดขวางการขึ้นปฏิบัติงานบนเสาไฟฟ้าของผู้ปฏิบัติงาน

๔. ให้ กฟฟ. นั้นๆ แจ้งให้ผู้ขออนุญาต ห้ามใช้กาวในการติดป้ายติดกับเสาไฟฟ้าของ PEA และให้ทำการรื้อถอนป้ายออกไปโดยเร็ว เมื่อครบกำหนดแล้ว สำหรับในกรณีที่ PEA มีความจำเป็นต้องปลดป้ายออกเป็นการชั่วคราว ก็ให้มีสิทธิดำเนินการได้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายประเสริฐ กาญจนะคช)

รองผู้จัดการ (เทคนิค) รักษาการแทน

ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาเมืองชลบุรี